

Số: /BC-SKHCN

Nam Định, ngày tháng 5 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022**

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 491/STP-PBTDTHPL ngày 10/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định về việc báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở 06 tháng đầu năm 2022; thực hiện yêu cầu về việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL, HGCS và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**

Để thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi tắt là PBGDPL), Sở KH&CN đã ban hành kế hoạch số 113/KH-SKHCN ngày 15/02/2022 về công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2022

Lãnh đạo sở luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện.

Phân công cán bộ có trình độ Đại học kiêm nhiệm về công tác tư pháp tại Phòng Kế hoạch – Tổng hợp của sở

Sở Khoa học và Công nghệ hiện có 01 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được công nhận theo Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Báo cáo viên pháp luật của Sở KH&CN đã tham dự đầy đủ các buổi tuyên truyền pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức.

#### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**

##### **1. Hoạt động đào tạo, tuyên truyền, phổ biến**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ được Sở tăng cường trên mọi phương diện và đem lại nhiều kết quả tích cực.

- Tiếp tục truyền truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát huy vai trò cộng đồng trong rà soát, phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn có thể phát tán nguồn bệnh ra cộng đồng để kịp thời phòng, chống... để bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, các Kết luận mới đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

- Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, công chức, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021 sẽ có hiệu lực trong năm 2022 và 09 Luật mới dự kiến sẽ được thông qua trong năm 2022; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; pháp luật về khiếu nại, tố cáo... vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại dự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

*\* Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động*

- Tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, 60 đại biểu tham dự

Đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Sở KH&CN.

- Tổ chức hội nghị “Lộ trình và giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ” 40 đại biểu tham dự

Đối tượng: cán bộ, công chức các phòng/đơn vị thuộc Sở KH&CN.

- Bổ sung các văn bản pháp luật mới ban hành cho Tủ sách pháp luật của Sở.

*\* Đối với các tổ chức, cá nhân*

- *Lĩnh vực sở hữu công nghiệp:* Tổ chức 01 hội nghị nâng cao năng lực khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp, 50 đại biểu tham dự

- *Lĩnh vực công nghệ thông tin:* Tổ chức 02 hội thảo về hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp với hơn 200 đại biểu tham dự

- *Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ*

Công tác thông tin khoa học và công nghệ được đa dạng hoá về nội dung và hình thức, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

+ Truyền thông trên Đài PT-TH tỉnh: Xây dựng 06 chuyên mục KH&CN (định kỳ 1 tháng/số) phát trên Đài PT-TH tỉnh Nam Định.

+ Thường xuyên theo dõi và giải đáp thắc mắc các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân qua Cổng thông tin điện tử của Sở (mục Hỏi đáp).

+ Cập nhật và phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật ban hành mới thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Sở trên Trang Thông tin điện tử của Sở để cung cấp thông tin kịp thời cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.

- Ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL: Ứng dụng phần mềm Quản lý và Điều hành để phổ biến kịp thời các văn bản đến công chức, viên chức, người lao động, thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

### **III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL**

#### **1. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL**

Báo cáo viên pháp luật của Sở có chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản lý về khoa học và công nghệ, thường xuyên được cử đi tập huấn công tác PBGDPL do UBND tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức.

#### **2. Về kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL**

Sở KH&CN đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL.

Trân trọng báo cáo./.

*Nơi nhận:*

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;
- Lưu: VT, TTra.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Minh Hoan**

## TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHCN ngày / 05/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định)

Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh				Kết quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật									
				Phổ biến pháp luật trực tiếp		Thi tìm hiểu pháp luật		Số tài liệu được phát hành					
Tổng số	Trong đó			Số cuộc	Số lượt người tham dự	Số cuộc	Số lượt người tham dự	Tổng số	Tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số	Tổng số kinh phí	Chia ra		
	Số người dân tộc thiểu số	Số người có trình độ chuyên môn Luật	Số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật								Kinh phí NSNN		Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác
											Kinh phí phân bổ thường xuyên	Kinh phí theo đề án, chương trình	
01	0	0	1	05	352	0	0	0	0	78,5	78,5		